



พระเยซูคริสต์กับสถานภาพความเป็นพระเจ้า

Jesus Christ and Full Deity

ปานทิพย์ ศุภนกร*

บทคัดย่อ

ตามคำสอนของศาสนาคริสต์ พระเจ้าอยู่ใน พระบิดา พระบุตร และพระจิต แต่ทั้ง 3 พระองค์เป็นหนึ่งเดียว (One) พระบุตร มีลักษณะพิเศษ คือ พระองค์ทรงอวตารลงมาเป็นมนุษย์ ดังนั้น พระบุตรจึงทรงเป็นมนุษย์ด้วย ในขณะที่พระองค์ทรงเป็นมนุษย์ พระองค์ก็ได้ทรงเป็นพระเจ้าน้อยลง พระองค์ในขณะที่เป็นพระเยซูทรงมีพระคุณลักษณะของพระเจ้า พระองค์ทรงปฏิบัติภารกิจที่พระเจ้าเท่านั้นที่จะทำได้ พระองค์จึงทรงเป็นพระเจ้าอย่างสมบูรณ์แบบ

คำสำคัญ: สถานภาพความเป็นพระเจ้า

Abstract

In the Christian teaching, the Christian God is understood by Trinity as the Father, the Son and the Holy Spirit. They are all in One. The Son is sent by God to become a human. Therefore, he has an attribute of being a human. Although he is a human, his divinity is not diminished. He is there God and there human. As Jesus Christ, he has a divine attribute. He embodies the Holy spirit while being on earth as a human being. He, therefore, is the Almighty God.

Keywords: God status

*ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาปรัชญา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง



บทนำ

อภิปรัชญาแบบจิตนิยม (Idealism) มีแนวคิดเรื่องความจริงสูงสุด เป็นออสสารหรือจิต (Immaterial) และออสสารดังกล่าวทำให้เกิดโลกสสาร และมนุษย์

แนวคิดของศาสนาคริสต์ เรื่องความจริงสูงสุดก็จัดได้ว่าเป็นแนวคิดแบบจิตนิยม นอกจากนี้ เนื่องจากศาสนาคริสต์มีแนวคิดว่า ออสสารหรือความจริงสูงสุด คือ พระเจ้าที่ยิ่งใหญ่เพียงพระองค์เดียว แนวคิดทางอภิปรัชญาของศาสนาคริสต์จึงเป็นลัทธิเอกเทวนิยม (Monotheism)

พระเจ้าซึ่งเป็นความจริงสูงสุดตามทัศนะของศาสนาคริสต์มีลักษณะเป็น 3 พระบุคคล (PERSON) แต่เป็นหนึ่งเดียวกันที่มีอาจแบ่งแยกได้ซึ่งเรียกว่า พระตรีเอกภาพ (TRINITY) พระบุคคลทั้ง 3 ได้แก่ พระบิดา (FATHER) พระบุตร (THE SON) และพระจิต (THE HOLY SPIRIT)

พระบุคคลที่เป็นพระบุตรได้เสด็จมาบนโลกมนุษย์ และทรงมีชีวิตแบบมนุษย์ คือมีการเกิดการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ และมีการตาย ก่อนที่จะทรงฟื้นคืนชีพ ทั้งนี้อาจกล่าวได้ว่า พระบุตรทรงเป็นมนุษย์จริง ๆ ขณะที่ทรงอวดารมาในโลกมนุษย์พระองค์มีพระนามว่าพระเยซูคริสต์ จึงมีสิ่งที่น่าสนใจศึกษา คือ ขณะที่พระบุตรทรงอวดารมาเป็นมนุษย์ ความเป็นพระเจ้าของพระองค์ลดน้อยลงไปหรือไม่

พระนามที่พระองค์ถูกเรียกว่าพระบุตรแห่งพระเจ้า (Son of God) ที่กล่าวถึงนั้นมีความหมายว่าทรงด้อยกว่าพระเจ้าหรือไม่ หรือทรงมีสถานภาพน้อยกว่าพระเจ้าหรือไม่ หรือการใช้พระนามว่า “พระบุตรแห่งพระเจ้า” มีความหมายถึงการเท่าเทียมกัน หรือ การไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันระหว่างพระเยซูกับพระเจ้า

การปฏิเสธสถานภาพความเป็นพระเจ้าของพระเยซูมิได้เกิดขึ้นในสมัยปัจจุบันเท่านั้น การปฏิเสธดังกล่าวมีมาแล้วในอดีต ในสมัยของการปฏิรูปศาสนาก็เคยมีการลงความเห็นว่าพระเยซูเป็นเพียงมนุษย์ เป็นมนุษย์ผู้ยิ่งใหญ่ เป็นคนดีที่ตายเพื่ออุทิศการุณ คนที่ปฏิเสธสถานภาพความเป็นพระเจ้าของพระเยซู กล่าวอ้างว่าพระเยซูไม่เคยกล่าวอ้างว่าเป็นพระเจ้า มีแต่สานุศิษย์เท่านั้นที่ยกย่องให้เป็นพระเจ้า



เป็นความน่าสนใจอย่างหนึ่งที่จะลองสำรวจคัมภีร์ไบเบิล เพื่อหาหลักฐานที่บ่งบอกความเป็นพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยมของพระเยซู (fully God)

หลักฐานที่ยืนยันสถานภาพของความเป็นพระเจ้า

หลักฐานจากคัมภีร์ไบเบิลที่ยืนยันสถานภาพของความเป็นพระเจ้าที่น่าสังเกตมี ดังนี้

1. หลักฐานจากการกล่าวอ้างของพระเยซูคริสต์

ในคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาใหม่ (The New Testament) ซึ่งเป็นข้อเขียนของนักบุญยอห์น (John) ในยอห์น 10 ที่เล่าถึงพระภารกิจของพระเยซูที่เสด็จไปที่กรุงเยรูซาเล็ม พวกยิวมีความสงสัยในตัวของพระเยซู พระเยซูจึงตรัสว่า “เรากับพระบิดาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน” (ยอห์น 10: 30) ความหมายก็คือ พระเยซูคือพระเจ้า ไม่มีความแตกต่างจากพระเจ้า จึงสรุปได้ว่า มีหลักฐานในคัมภีร์ไบเบิลที่พระเยซูทรงกล่าวอ้างด้วยพระองค์เองว่า พระองค์คือพระเจ้า

ในคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาใหม่ ในข้อเขียนของนักบุญมัทธิว (Matthew) ได้เล่าเหตุการณ์ตอนที่พระเยซูถูกจับและถูกสอบสวนในมัทธิว 26: 63 - 64

⁶³แต่พระเยซูทรงนั่งอยู่ ท่านมหาปุโรหิตจึงว่า

“เราให้ท่านสาบานโดยอ้างพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ ให้บอกเราว่าท่านเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าหรือไม่”

⁶⁴พระเยซูตรัสตอบว่า

“ท่านว่าถูกแล้ว และยิ่งกว่านั้นอีก เราบอกท่านทั้งหลายว่า ในเวลาเบื้องหน้านั้นท่านทั้งหลาย จะได้เห็นบุตรมนุษย์นั่งข้างขวาของผู้ทรงฤทธานุภาพและเสด็จมาบนเมฆแห่งฟ้าสวรรค์”

จากข้อความดังกล่าวแสดงว่าพระเยซูทรงกล่าวว่า พระองค์จะได้ปรากฏพร้อมพระเจ้าเท่าเทียมกับพระเจ้า หรือสถานภาพของพระองค์ไม่น้อยกว่าพระเจ้า

ด้วยเหตุดังกล่าวจึงพอสรุปว่า พระเยซูคริสต์ทรงกล่าวอ้างถึงสถานภาพของพระองค์เองว่ามีสถานภาพของความเป็นพระเจ้า



2. หลักฐานที่แสดงถึงพระภารกิจของพระเยซูที่พระเจ้าเท่านั้นทรงทำได้ พระเยซูทรงปฏิบัติภารกิจที่สำคัญที่พระเจ้าเท่านั้นทรงทำได้ ด้วยเหตุดังกล่าว จึงเป็นข้อพิสูจน์ได้ว่า พระเยซูทรงมีสถานภาพของความเป็นพระเจ้า

2.1 พระภารกิจการให้อภัยบาป

ในคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาใหม่ มาระโก 2: 1 – 12 พระเยซูแสดงปาฏิหาริย์ในการรักษาผู้ป่วยเป็นนอกรีต โดยการให้อภัยบาป พระคัมภีร์กล่าวไว้ว่า

¹⁰ แต่เพื่อท่านทั้งหลายจะได้รู้ว่า

บุตรมนุษย์มีสิทธิอำนาจในโลกที่จะโปรดขกความผิดบาปได้ พระองค์จึงตรัสสั่งคนง่อยว่า

¹¹ “เราสั่งเจ้าว่า จงลุกขึ้นยกแคร่ไปบ้านของเจ้าเถิด”

¹² คนง่อยได้ลุกขึ้นแล้วก็ยกแคร่ของตนเดินออกไปต่อหน้าคนทั้งปวง คนทั้งปวงก็ประหลาดใจนัก จึงสรรเสริญพระเจ้าว่า “เราไม่เคยเห็นเช่นนี้เลย”

2.2 พระภารกิจของการพิพากษา

ในคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาใหม่ ยอห์น 5: 1 – 29 ได้กล่าวถึงพระเยซูแสดงปาฏิหาริย์รักษาผู้ป่วย รวมทั้งผู้ป่วยเป็นนอกรีต พระเยซูตรัสเรื่องการพิพากษาไว้ดังนี้

²⁶ เพราะว่าพระบิดามีได้ทรงพิพากษาผู้ใด แต่พระองค์ทรงมอบการพิพากษาทั้งสิ้นไว้กับพระบุตร

²⁷ และ [พระเจ้า] ได้ทรงประทานให้พระบุตรมีสิทธิอำนาจที่จะพิพากษา เพราะพระองค์ทรงเป็นบุตรมนุษย์

²⁸ อย่าประหลาดใจในข้อนี้เลย เพราะใกล้ที่จะถึงเวลาที่บรรดาผู้ที่อยู่ในอุโมงค์ฝังศพจะได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์

²⁹ และจะได้ออกมา บรรดาผู้ที่ได้ประพฤติดีก็ฟื้นขึ้นสู่ชีวิตบรรดาผู้ที่ได้ประพฤติชั่วก็จะฟื้นขึ้นสู่การพิพากษา



ในคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาใหม่ กิจการของอัครทูต 17: 31 ก็ได้กล่าวถึงคำพูดของนักบุญเปาโล (St.Paul) เรื่องการที่พระเจ้าทรงมอบหน้าที่ผู้พิพากษาให้กับพระเยซูคริสต์ ดังนี้

เพราะพระองค์ได้ทรงกำหนดวันหนึ่งไว้ ในวันนั้นพระองค์จะทรงพิพากษาโลกตามความชอบธรรม โดยมนุษย์ผู้นั้นซึ่งพระองค์ได้ทรงเลือกไว้ และพระเจ้าได้ทรงโปรดให้คนทั้งปวงมีความแน่ใจในเรื่องนี้ โดยทรงให้มนุษย์ผู้นั้นกินชีวิต

มนุษย์ในบทนี้ภาษาอังกฤษใช้คำว่า human ซึ่งหมายถึงมนุษย์คนพิเศษที่เป็นพระบุตรของพระเจ้าคือพระเยซู พระเยซูจึงทรงได้รับพระภารกิจที่ยิ่งใหญ่ คือ การพิพากษามนุษย์ พระภารกิจดังกล่าวต่อกำถึงสถานภาพความเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ของพระเยซู

2.3 พระภารกิจของการสร้างโลก

การสร้างสรรพสิ่ง (creating) จัดได้ว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ในคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ โคโลสี 1: 16 - 17 ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมสร้างสรรพสิ่งของพระเยซูดังนี้

¹⁶ เพราะว่าเป็นพระองค์สรรพสิ่งได้ถูกสร้างขึ้นทั้งในท้องฟ้าและที่แผ่นดิน สิ่งซึ่งประจักษ์แก่ตาและซึ่งไม่ประจักษ์แก่ตาไม่ว่าจะเป็นเทวบัลลังก์ หรือเป็นเทพอาณาจักร หรือเป็นเทพผู้ครอง หรือศักดิ์เทพ สรรพสิ่งทั้งสิ้นถูกสร้างขึ้นโดยพระองค์และเพื่อพระองค์

¹⁷ พระองค์ทรงดำรงอยู่ก่อนสรรพสิ่งทั้งปวง และสิ่งทั้งปวงเป็นระเบียบอยู่โดยพระองค์ ข้อความในพระคัมภีร์ดังกล่าวแสดงถึงพระภารกิจการสร้างสรรพสิ่งของพระเยซู พระเยซูจึงทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่แน่นอน

2.4 พระภารกิจของการผดุงโลก

การผดุงโลก (upholding) เป็นงานที่ผู้กระทำจะต้องมีความยิ่งใหญ่ เช่น พระเจ้าพระเยซูทรงกระทำการผดุงโลกด้วย ดังกล่าวไว้ในฮีบรู 1: 3 ดังนี้

³ พระบุตรทรงเป็นแสงสะท้อนพระสิริของพระเจ้า และทรงมีสถานะเป็นพิภพเดียวกับพระองค์ และทรงผดุงโลกไว้ด้วยพระคำรัศอันทรงฤทธิ์ของพระองค์ เมื่อพระองค์ได้ทรงชำระบาปแล้ว ก็ได้ประทับ ณ เบื้องขวาของพระเจ้าเบื้องบน



จากข้อความในพระคัมภีร์ดังกล่าวย่อมแสดงถึงพระภารกิจของการผดุง โลกของ พระเยซู พระเยซูจึงมีสถานภาพของความเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่

3. หลักฐานที่แสดงถึงคุณลักษณะของพระเยซูที่พระเจ้าเท่านั้นมี

พระเจ้าตามคำสอนของศาสนาคริสต์ทรงมีคุณลักษณะหรือพระธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ หลายประการ เช่น พระเจ้าทรงมีอำนาจ ทรงมีพระปัญญา ยิ่ง ทรงปรากฏในทุกหนแห่ง พระเยซู ก็ทรงมีคุณลักษณะเช่นนี้เช่นเดียวกัน

เราสามารถพบหลักฐานที่แสดงคุณลักษณะของพระเยซูในคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธะสัญญาใหม่ ดังนี้

1. มัทธิว 28 : 18

มัทธิว 28 ได้กล่าวถึงการฟื้นคืนชีพของพระเยซูหลังจากที่ทรงถูกตรึงกางเขน หลังจากทรงฟื้นคืนชีพ พระองค์เสด็จไปที่กาลิลี ศิษย์บางคนลงเอยที่จะกราบไหว้พระองค์ พระองค์จึงตรัสถึงอำนาจของพระองค์ดังนี้

¹⁸ พระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้ แล้วตรัสกับเขาว่า

“ทุกฐานะทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดี ในแผ่นดินโลกก็ดี ทรงมอบไว้แก่เราแล้ว”

หลักฐานจากคัมภีร์ไบเบิลตรงนี้จึงเป็นหลักฐานที่แสดงว่าพระเยซูทรงมีอำนาจยิ่ง เช่นเดียวกับ พระเจ้าที่มีคุณลักษณะนี้

2. มาระโก 2: 8

มาระโก 2 ได้กล่าวถึงพระภารกิจของพระเยซูที่ทรงอภัยบาปให้กับคนง่อยทำให้ บางคนเกิดกลางแกลงใจในตัวพระองค์ และคิดในใจว่าพระเยซูทรงหมิ่นประมาทพระเจ้า พระเยซูทรง สามารถล่วงรู้ถึงความคิดในใจของคนเหล่านั้น

⁸ และในทันใดนั้น เมื่อพระเยซูทรงทราบในพระทัยว่า เขาคิดในใจอย่างนั้น จึงตรัส แก่เขาว่า “เหตุไฉนท่านทั้งหลายจึงคิดในใจอย่างนี้เล่า”



การที่พระเยซูทรงสามารถรู้ถึงความคิดในใจของคนอื่น ๆ ได้ แสดงว่าพระองค์ทรงมีปัญญายิ่ง ไม่มีสิ่งใดที่ซ่อนเร้นจากการรู้ของพระองค์ได้ พระองค์จึงมีคุณลักษณะของความเป็นปัญญาซึ่งเป็นคุณลักษณะของพระเจ้า

3. ยอห์น 1: 47 - 48

ส่วนหนึ่งของยอห์น 1 ได้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่ ยอห์นประกาศให้รู้ถึงความยิ่งใหญ่ของพระเยซู นาทานาเอล (Nathanael) เป็นคนหนึ่งที่มาเฝ้าพระเยซูแต่ยังมีความสงสัยอยู่ พระเยซูทรงตรัสกับนาทานาเอลที่แสดงว่าพระองค์รู้จักเขาเป็นอย่างดี ทั้งที่ทรงเห็นเขาไกล ๆ พระคัมภีร์กล่าวไว้ดังนี้

⁴⁷พระเยซูทรงเห็นนาทานาเอลมาหา พระองค์จึงตรัสถึงเรื่องของตัวเขาว่า

“คูเกิด ชนอิสราเอลแท้ ในตัวเขาไม่มีอูบาย”

⁴⁸นาทานาเอลทูลถามพระองค์ว่า

“พระองค์ทรงรู้จักข้าพระองค์ได้อย่างไร”

พระเยซูตรัสตอบว่า

“ก่อนที่ฟิลิปจะเรียกท่าน เมื่อท่านอยู่ที่ใต้ต้นมะเดื่อนั้น เราเห็นท่าน”

จากพระคัมภีร์ดังกล่าวแสดงให้เห็นคุณลักษณะของพระเยซู คือ ทรงมีปัญญาจึงสามารถล่วงรู้ได้โดยที่ยังไม่ทันได้พบปะสนทนากัน นั่นย่อมแสดงว่าไม่มีสิ่งใดสามารถซ่อนเร้นจากการรับรู้ของพระองค์ได้

4. มัทธีว 18: 20

พระคัมภีร์นี้กล่าวไว้ ดังนี้

²⁰“ด้วยว่ามีสองสามคนประชุมกันที่ไหน ๆ ในนามของเรา เราจะอยู่ท่ามกลางเขาที่นั่น”

จากพระคัมภีร์แสดงให้เห็นว่า พระเยซูทรงสามารถปรากฏพระองค์ได้ในทุกแห่ง ซึ่งเป็นคุณลักษณะอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ดังนั้นพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าแม้ขณะที่พระองค์เสด็จอยู่ในโลกมนุษย์



4. หลักฐานที่ยืนยันว่าพระองค์ไม่ได้ละทิ้งคุณลักษณะของพระเจ้า เมื่อพระองค์เสด็จมายังโลก
ในฐานะมนุษย์

ในคัมภีร์ไบเบิล ฟิลิปปี 2: 1 - 11 ได้กล่าวถึงช่วงเวลาที่พระบุตรอวตารลงมาเป็นมนุษย์ ดังนี้
“ผู้ทรงสถานภาพของพระเจ้า แต่มิได้ทรงถือว่า การเท่าเทียมกับพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ต้องยึดถือ

⁷ แต่ได้กลับทรงสละ และทรงรับสภาพทาส ทรงถือกำเนิดเป็นมนุษย์

⁸ และเมื่อทรงปรากฏพระองค์ในสภาพมนุษย์แล้ว พระองค์ทรงถ่อมพระองค์ลง
ยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณา กระทั่งความมรณาที่กางเขน

วรรคในพระคัมภีร์ที่ว่า “แต่ได้กลับทรงสละ” ในตอนที่ 7 นี้ ภาษาอังกฤษใช้คำ
บรรยายว่า “But made himself of no reputation” มีความหมายว่าพระเยซูคริสต์ทรงสละสถานภาพ
ของพระเจ้าบางส่วนหรือทั้งหมด เมื่อทรงอวตารมาเป็นมนุษย์ โดยที่ในตอน 6 ระบุว่าทรงมี
สถานภาพของพระเจ้าเต็มเปี่ยมก่อนที่ทรงอวตารมาเป็นมนุษย์ รวมทั้งข้อความ “พระองค์ทรงถ่อม
พระองค์ลง” ในตอนที่ 8 ข้อความเหล่านี้ล้วนมีความหมายหรือสื่อว่า พระเยซูทรงมีสถานภาพ
ต่ำลง ข้อความนี้จะชี้ให้เห็นว่า เมื่อพระบุตรทรงอวตารมาเป็นมนุษย์ ทรงละทิ้งธรรมชาติ
บางอย่างของพระเจ้า

อย่างไรก็ตาม ถ้าพิจารณาให้ถี่ระหว่าง “ขกเล็ก” หรือ “หยุด” คุณลักษณะของพระเจ้า
กับไม่ได้ขกเล็ก หรือไม่ได้หยุด เพียงแต่ “ไม่ใช่” เมื่อพระองค์ทรงรับสถานภาพของมนุษย์มีความ
แตกต่างกัน ถ้าพระองค์ทรง “ขกเล็ก” หรือ “หยุด” คุณลักษณะของพระเจ้า เมื่อพระองค์ทรงอวตาร
มาเป็นมนุษย์ นั้นย่อมหมายความว่า สาระ (essence) ของพระองค์เปลี่ยนไป พระองค์ไม่ทรงมี
สถานภาพของพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยม (fully God) แน่นนอน

อย่างไรก็ตาม มีหลักฐานในพระคัมภีร์ที่ชี้ให้เห็นแล้วว่า ทรงมีคุณลักษณะของ
พระเจ้า มีภารกิจของพระเจ้าในระหว่างที่ทรงอวตารลงมาเป็นมนุษย์ ดังนั้นจึงควรสรุปว่า
พระองค์มิได้ทรงขกเล็ก หรือทรงหยุดคุณลักษณะของความเป็นพระเจ้าในระหว่างที่ทรงอวตารมา
เป็นมนุษย์ แต่ทรงงดที่จะใช้บางคุณลักษณะของพระเจ้าเท่านั้น



นอกจากนี้ยังมีหลักฐานจากพระคัมภีร์อื่น ๆ ที่กล่าวไว้ว่าขณะที่พระเยซูทรงอวดความเป็นมนุษย์ ทรงมีสถานภาพของความเป็นพระเจ้าเต็มเปี่ยม (full God) ดังนี้

1. มัทธิว 28: 19

¹⁹ เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ให้เป็นสาวกของเรา ให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์

ข้อความของพระคัมภีร์ไบเบิลก่อนนี้ได้เอ่ยพระนามของพระบุตรในลักษณะเท่าเทียมกับพระนามของพระบิดา และ พระจิต หรือเอ่ยว่าเป็นพระนามที่มีความสัมพันธ์อย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งเรียกว่าพระตรีเอกภาพ ดังนั้นพระเยซูทรงมีสถานภาพของความเป็นพระเจ้า

2. ฮีบรู 1: 3

³ พระบุตรทรงเป็นแสงสะท้อนพระสิริของพระเจ้า และทรงมีสถานะเป็นพิมพ์เดียวกับพระองค์ และทรงผดุงโลกไว้ด้วยพระคำรัสอันทรงฤทธิ์ของพระองค์ เมื่อพระองค์ได้ทรงชำระบาปแล้ว ก็ได้ประทับ ณ เบื้องขวาของพระเจ้าเบื้องบน

ข้อความของพระคัมภีร์ก่อนนี้ แสดงถึงการกล่าวเน้นว่า พระเยซูทรงมีคุณลักษณะอย่างพระเจ้า เพราะพระเจ้ากับพระเยซูเป็น “พิมพ์เดียวกัน”

3. มัทธิว 22: 43 - 45

⁴³ พระองค์ตรัสถามเขาว่า “ถ้าอย่างนั้นเป็นไฉนดาวิด โดยเดชพระวิญญาณ จึงได้เรียกพระองค์ว่า องค์พระผู้เป็นเจ้า [Lord] และรับสั่งว่า

⁴⁴ พระเจ้าตรัสกับองค์พระผู้เป็นเจ้า [Lord] ของข้าพเจ้าว่า “จงนั่งที่ขวามือของเรา จนกว่าเราจะปราบศัตรูของท่านให้อยู่ใต้เท้าของท่าน”

⁴⁵ ถ้าดาวิดทรงเรียกท่านว่า องค์พระผู้เป็นเจ้า [Lord] ท่านจะเป็นเพียงเชื้อสายของดาวิดอย่างไรได้”



พระคัมภีร์ท่อนนี้ได้กล่าวถึงคำที่เรียกพระเยซูว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้า” (Lord) การที่พระนามนี้ถูกเรียกข่อมแสดงว่า พระเยซูคริสต์ทรงมีสถานภาพของความเป็นพระเจ้า ในขณะที่ทรงอวตารลงมาเป็นมนุษย์ ถ้าพระองค์ไม่มีสถานภาพของความเป็นพระเจ้า คำ ๆ นี้ก็จะไม่ถูกนำมาใช้กับพระองค์

กล่าวโดยสรุป ในขณะที่พระเยซูทรงอวตารมาเป็นมนุษย์ แม้ทรงเป็นเหมือนมนุษย์ทั่วไป คือ มีการเกิด มีวัยเด็ก มีการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ การออกเผยแผ่คำสอน และการตาย แต่ในระหว่างที่พระองค์ทรงเป็นมนุษย์ ธรรมชาติของความเป็นพระเจ้าของพระองค์ก็ยังคงอยู่ครบถ้วน การที่ทรงเป็นมนุษย์จึงมิได้หมายความว่า การเป็นพระเจ้าของพระองค์น้อยลงไปแต่ประการใด



บรรณานุกรม

พระคริสตธรรมใหม่

Ryrie, C. C. (1972). *Bibliography*. Chicago: Moody Press.